

หน่วยงานเจ้าภาพ	สำนักโภชนาการ
ตัวชี้วัดที่ 1.8	ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
คำนิยาม	<p>- เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน</p> <p>- สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ</p> <p>- สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง $+1.5$ SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง</p> <p>- สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)</p> <p>- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้และการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยครอบคลุมตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึง 1 ปีหรือก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ชื่อหลากหลายรวมทุกสังกัดในประเทศไทย</p> <p>- มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ หมายถึง เครื่องมือในการประเมินคุณภาพของการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 1 ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้ได้กับทุกบริบท โดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหน่วยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาคอาเซียนฯ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศเพื่อให้หน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ โดย ดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย</p> <p>มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านการเจริญเติบโตสมวัย หมายถึง มาตรฐานฯ ที่ประกอบด้วย</p> <p>มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย</p> <p>ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้</p> <p>ข้อ 1.4.1 มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ใฝ่ระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอตามวัยทุกวัน - จัดให้มีเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความยาว/ส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งถูกต้อง และมีการฝึกใช้งานอย่างถูกต้อง - ประเมินการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคลอย่างถูกต้องและมีการบันทึกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูงลงในกราฟการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๓ เดือน - มียาและเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น - จัดให้มีการอบรมปฐมพยาบาลและฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) <p>มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย</p> <p>ตัวบ่งชี้ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ</p>

	<p>ข้อ 2.2.1 ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม โดยมี การ ดำเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอาหารให้กับเด็กครบ 5 กลุ่มอาหารในปริมาณที่ เพียงพอ เหมาะสมกับวัยของเด็ก ภาชนะที่ใส่อาหาร และสถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด และ ปลอดภัย - จัดอาหารให้กับเด็ก โดยมีรายการอาหารที่หลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการ ที่เหมาะสม ไม่ซ้ำกันในรอบ 1 สัปดาห์ - จัดน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับเด็ก ภาชนะบรรจุน้ำต้องสะอาด มีการทำความสะอาด ทุกครั้ง ก่อนการเติมน้ำ และมีแก้วน้ำสำหรับเด็กเป็นรายบุคคล - สำรวจและบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารของเด็ก เช่น เด็กที่แพ้อาหาร แพ้นมวัว เด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ฯลฯ และดูแลให้เด็กได้รับประทานอย่าง เหมาะกับความจำเป็นของเด็ก - จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานที่เหมาะสม และสุขนิสัย การกินที่ดี ให้กับเด็ก - ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรและกิจกรรมประจำวัน เพื่อให้เด็กมีเจตคติและ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปริมาณที่เหมาะสม มีมารยาทและสุข นิสัยที่ดี - จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็กเรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าของอาหาร สุขนิสัย ที่ดีและ มารยาทในการรับประทานอาหาร การทำอาหาร และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็น โทษต่อร่างกาย <p>ข้อ 2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล สุขภาพ ความ ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และในการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกกำลังกาย เล่น กิน นอน พักผ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กในชีวิตประจำวันด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น การนอน การรักษาความสะอาด และการป้องกันการติดเชื้อ - มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน เคลื่อนไหวร่างกาย เล่น ออกกำลังกาย การนอน และการรักษา ความสะอาดโดยให้เด็กลงมือปฏิบัติ กิจกรรมด้วยตนเอง - มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้การระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัย และไม่เกิด อันตรายแก่ ผู้อื่น จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจากการเล่นและการทำ กิจกรรม - การสร้างข้อตกลงและดูแลให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อความปลอดภัยอย่าง เคร่งครัดด้วยการ ให้เหตุผล เพื่อให้เด็กมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติและให้ความร่วมมือ - การจัดกิจกรรม การสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อให้เด็กรู้จักขอความช่วยเหลือและ ปฏิบัติ ตนอย่างถูกต้อง เมื่อเผชิญกับภัยและอันตรายทั้งภัยจากคนแปลกหน้า การพลัดหลง ไฟไหม้รวมทั้งภัย พิบัติจากธรรมชาติ <p>ข้อ 2.2.4 เผื่อไว้ติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ อย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามและบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก 3 เดือน - บันทึกโดยจุดลงบนกราฟน้ำหนักตามอายุ ส่วนสูงตามอายุ น้ำหนักตามส่วนสูง และแปลผล ภาวะโภชนาการและแนวโน้มการเจริญเติบโต - แจ้งผลการเจริญเติบโต และให้คำแนะนำ/ความรู้ด้านโภชนาการที่สอดคล้องกับ การ เจริญเติบโต ภาวะโภชนาการของเด็กแก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก - นำผลการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับการจัดการอาหารให้เหมาะสมกับเด็ก เป็น รายบุคคล - มีแผนและดำเนินการแก้ปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วน ตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ <p>มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย</p> <p>ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม : อายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี (ก่อน เข้าประถมศึกษาปีที่ 1)</p> <p>ข้อ 3.1.1 ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัย และสูงที่สุดมีส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล</p>
--	--

	<p>ประเมินผลการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง นำผลมาลง กราฟ แสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 (ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก) ตามเพศเป็นระยะทุก 3 เดือนอย่าง ต่อเนื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำหนักตัวตามเกณฑ์อายุ (Weight for age) - ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for age) - น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง (Weight for height) นำมาแปลผลว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ นำจำนวนเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสามกราฟ เทียบกับเด็กทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน <p>ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว</p> <p>ข้อ 3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เด็กมีพฤติกรรมพัฒนาการที่ก้าวหน้าตามวัยด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย ซึ่งจะเป็พื้นฐานที่ดีของการออกกำลังกาย อิริยาบถ ความคล่องตัว และกีฬา <p>ข้อ 3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานงาน ระหว่างตากับมือตามวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เด็กมีพฤติกรรมพัฒนาการที่ก้าวหน้าตามวัยด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และ การประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย ซึ่งจะเป็พื้นฐานที่ดีของการทำงานละเอียด การแก้ไข ปัญหา กิจกรรมประจำวัน และการอ่านเขียน
<p>วิธีการจัดเก็บข้อมูล</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ กระทรวงมหาดไทย (บูรณาการ 4 กระทรวง) 2. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติร่วมกับศูนย์อนามัยรวบรวมข้อมูลสรุปการประเมินในพื้นที่ วิเคราะห์แล้วส่งรายงานให้สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ทุก 6 เดือน 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ PCU ของโรงพยาบาล นำข้อมูลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น JHCIS, HOSxP PCU ฯลฯ และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างระบบฐานข้อมูล Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข
<p>แหล่งข้อมูล</p>	<p>ระดับ 4 ใช้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด</p> <p>ระดับ 5 สถานบริการสาธารณสุข, ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์, หมู่บ้าน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนระดับอนุบาล</p>
<p>ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน และ ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี วัดค่าเป้าหมาย ปี 2565)</p>	<p>A1 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน</p> <p>รายการข้อมูล 2</p> <p>A2 = ผลรวมของส่วนสูงของเด็กเพศชายอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัดความยาว/ส่วนสูง</p> <p>รายการข้อมูล 3</p> <p>A3 = ผลรวมของส่วนสูงของเด็กหญิงอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัดความยาว/ส่วนสูง</p> <p>รายการข้อมูล 4</p> <p>B1 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด</p> <p>รายการข้อมูล 5</p> <p>B2 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด</p> <p>รายการข้อมูล 6</p> <p>B3 = จำนวนเด็กเพศชายอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัดความยาว/ส่วนสูง ทั้งหมด</p>

	รายการข้อมูล 7 B4 = จำนวนเพศหญิงอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัดความยาว/ส่วนสูงทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน = $(A1 / B2) \times 100$ 2) ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี = $(A2 / B3)$ ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี = $(A3 / B4)$		
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)		
เกณฑ์การประเมิน :			
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)			
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. มีการทบทวนสถานการณ์เด็กปฐมวัยระดับเขตสุขภาพ ย้อนหลัง 3 ปี ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 2. ชูความรู้ด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตสมวัยที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย โดยครอบคลุมประเด็นพัฒนาการเด็ก สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกายและการนอน 3. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้และหาโอกาสในการพัฒนา (GAP) เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ ในการดำเนินงานด้านการเจริญเติบโตสมวัย
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แกผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ด้านการเจริญเติบโตสมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB 2. มีประเด็นความรู้ที่ให้แก C/SH เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ด้านการเจริญเติบโตสมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ ด้านการเจริญเติบโตสมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
3	Management and Governance - มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. มีแผนการขับเคลื่อนงานด้านการเจริญเติบโตสมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนด้านการเจริญเติบโตสมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3. มีรายงานการติดตามแผนการขับเคลื่อน ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด	1	1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด 1.1 ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง (0.25 คะแนน) 1.2 ผลักดันกิจกรรมด้านการเจริญเติบโตสมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าวาระการประชุมระดับกอง กรม กระทรวง และ 4 กระทรวง (0.25 คะแนน)

			<p>1.3 (5 เดือนแรก) ร้อยละ 40 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าประเมินตนเองในฐานข้อมูลมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการเจริญเติบโตสมวัย (0.25 คะแนน)</p> <p>1.3 (5 เดือนหลัง) มีแนวทางการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการเจริญเติบโตสมวัย ที่มีผลการประเมินตนเอง “ต้องปรับปรุง (คะแนน 0)” ให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (0.25 คะแนน)</p> <p>2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน (0.25 คะแนน)</p>
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	<p>มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา</p> <p>1.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (1 คะแนน)</p>
	คะแนนรวม	5	

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

เอกสารสนับสนุน : คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการด้านการเจริญเติบโตสมวัย

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2561	2562	2563
ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี วัดค่าเป้าหมาย ปี 2565)	ร้อยละ	50.7	58.6	63.7

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	<p>1) นายธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาอานามวัยเด็กแห่งชาติ โทรศัพท์ : 02 588 3088 ต่อ 3131 Email: teerboon@hotmail.com</p> <p>2) นางธนิศา สุจริตวงศานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันพัฒนาอานามวัยเด็กแห่งชาติ โทรศัพท์ : 02 588 3088 ต่อ 3111 Email: Dhanika.su@gmail.com</p>
ผู้รายงานตัวชี้วัด	<p>1) นางสาวเขมิกา เกียรติก้อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาอานามวัยเด็กแห่งชาติ โทรศัพท์ : 02 588 3088 ต่อ 3312 Email: daorai090@gmail.com</p>